

**THƯ MỜI
THAM GIA HIỆP HỘI XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG**

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuộc Ngành xây dựng.

Tỉnh Bình Dương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hiện nay có trên 1.400 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với số lao động chuyên ngành khoảng 40.000 người, vốn đầu tư vào ngành xây dựng hàng năm khoảng trên 60.000 tỷ đồng. Với quy mô hoạt động như trên, các doanh nghiệp và cá nhân trong ngành xây dựng và vật liệu xây dựng Bình Dương mong muốn có được một tổ chức đầu mối để tập hợp các cá nhân, đơn vị trong ngành hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tạo môi trường hợp tác trong công việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc cho phép thành lập Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương và Quyết định số 826/QĐ-SXD ngày 13/3/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương

Ban vận động thành lập Hiệp hội trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương để góp phần nâng cao năng lực hoạt động nghề nghiệp của cá nhân và đơn vị mình trong thời gian tới.

Ban vận động thành lập Hiệp hội rất mong các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia Hiệp hội, vận động các cá nhân trong đơn vị tham gia Hiệp hội và có nhiều hoạt động thiết thực góp phần phát triển Hiệp hội.

Mẫu đơn đăng ký được đính kèm theo sau đây (mẫu số 1 dành cho cá nhân; mẫu số 2 dành cho tổ chức), đề nghị tổ chức và cá nhân đăng ký và gửi về địa chỉ:

+ Văn phòng Hiệp hội Xây dựng Bình Dương

- Địa chỉ: Số 50 Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Liên hệ: Ông Tạ Quang Minh, Thư ký Hiệp hội, ĐT: 091 362 1990

+ Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ: Tầng 7, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương – đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Liên hệ: Ông Nguyễn Đình Thanh Khiết, Chuyên viên phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, ĐT số: 0914 140 521.

Bình Dương, ngày 08 tháng 07 năm 2019
Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội



PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
Nguyễn Thị Thanh Hảo

- Đính kèm:

Mẫu đơn đăng ký tham gia Hiệp hội.

Mẫu Lý lịch trích ngang.